

BẢN THẢO – Thông điệp của Giám đốc DD Đơn Đăng Ký Nhóm Trọng tâm Dự án Kế hoạch Blueprint Được Gia hạn



Vui lòng lưu ý: Đơn xin cơ hội tài trợ và mô tả dự án này được phiên dịch và có sẵn tại: <https://www.oregon.gov/dhs/SENIORS-DISABILITIES/DD/Pages/compass-project.aspx>

Thông báo này được đăng bằng tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Trung giản thể, tiếng Somali, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt tại: <https://www.oregon.gov/dhs/SENIORS-DISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx>

Ngày 3 tháng 9 năm 2021

Đến: Các Bên Liên Quan ODDS

Từ: Lilia Teninty, Giám đốc Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển (Office of Developmental Disabilities Services, hoặc ODDS)

Về việc: Đơn Đăng Ký Nhóm Trọng tâm Dự án Kế hoạch Blueprint Được Gia hạn

Quý vị có quan tâm đến việc cải thiện hỗ trợ quản lý hồ sơ ở Oregon không? Nếu có, vui lòng cân nhắc việc tổ chức một nhóm tập trung cho Dự án Blueprint và nộp đơn xin 2.000 đô la để tài trợ cho nỗ lực của quý vị. Chúng tôi đã gia hạn thời hạn chót cho đến ngày 20 tháng 9 năm 2021 để cho cơ quan/nhóm của quý vị nộp đơn xin.

Vào tháng Tư, tôi đã trình bày [bản cập nhật](#) về Dự án Blueprint, đây là nỗ lực của chúng tôi nhằm cải thiện để cải thiện việc quản lý hồ sơ ở Oregon. Bước tiếp theo trong tiến trình này là sẽ việc kết hợp với các tổ chức cộng đồng và các nhóm vận động để cùng nhau kêu gọi các nhóm tập trung bao gồm các người vận động cho chính mình và các thành viên gia đình nhằm thu thập ý kiến đóng góp về các khuyến nghị dành cho Dự án Blueprint.

Điều quan trọng là chúng tôi phải lắng nghe trực tiếp từ những người nhận các dịch vụ và các thành viên gia đình của họ. Những gì mà chúng tôi tìm

hiểu được từ các buổi trao đổi này sẽ được tận dụng trong lúc làm việc cùng với các nhóm liên quan của Blueprint Project để thông qua các kiến nghị lần cuối.

Chúng tôi mong muốn được tiếp cận với những người mà chúng tôi không luôn luôn được nghe ý kiến của họ và muốn đảm bảo tất cả các tiếng nói đều có cơ hội được lắng nghe. Nếu quý vị là một người, nhóm, đối tác hoặc tổ chức có quan hệ chặt chẽ với cộng đồng người khuyết tật về phát triển và một hoặc nhiều nhóm dân số có ưu tiên (ví dụ: Oregon Tribal Nations, cộng đồng người Mỹ La-tinh (Latino/x), cộng đồng Người Mỹ Da đen/Người Mỹ gốc châu Phi, cộng đồng LGBTQIA+, người Da màu, người dân Oregon sống tại khu vực nông thôn), vui lòng nghĩ đến việc nộp đơn.

Chúng tôi đang yêu cầu những người nhận tài trợ tổ chức và tạo điều kiện cho một nhóm tập trung trực tuyến dành cho 5-20 cá nhân bị khuyết tật về trí tuệ hoặc phát triển (I/DD) và/hoặc các thành viên trong gia đình của họ. Chi tiết về tiến trình và tài trợ được mô tả trong tờ đính kèm về dự án và [trên mạng](#). Nếu quý vị muốn xin tài trợ, cơ quan/nhóm của quý vị phải gửi đơn xin được đính kèm trước hay vào ngày 20 tháng 9 năm 2021.

Vui lòng phổ biến thông tin đến bất kỳ nhóm hoặc tổ chức cộng đồng nào có thể quan tâm đến cơ hội này.

Trân trọng,



Lilia Teninty
Giám đốc
Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển

*Xem các thông điệp trước đây của Giám đốc ODDS
tại <http://www.oregon.gov/DHS/SENIORS-DISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx>*

Theo dõi chúng tôi trên Facebook @oregonDHS.IDD hoặc twitter @OregonODDS và [tham khảo trang web của chúng tôi](#).

Quý vị có thể yêu cầu tài liệu này bằng ngôn ngữ khác, bản in khổ lớn, chữ nổi Braille hoặc theo định dạng quý vị mong muốn. Liên lạc với Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển (Office of Developmental Disabilities Services, hoặc ODDS) theo số 503-945-5811. Chúng tôi chấp nhận các cuộc gọi từ tất cả dịch vụ chuyển tiếp dành cho người khiếm thính, khiếm thính-khiếm thị, khó nghe hoặc khuyết tật về phát âm. Để tìm hiểu thêm về các bên cung cấp dịch vụ chuyển tiếp, vui lòng truy cập www.oregonrelay.com hoặc www.fcc.gov/encyclopedia/trs-providers.